



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>“ศาสตร์พระราชา”</p> <p>“ศาสตร์พระราชา” แนวคิดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตามที่ “สมเด็จพระเจ้า” ได้ทรงอบรมสั่งสอนตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เช่น การจ่ายค่าขนมเป็นรายสัปดาห์เพื่อให้รู้จักการบริหารเงิน โดยทรงหยอดกระปุกไว้ชื่อของที่สนพระทัย เช่น เครื่องดนตรี กล้องถ่ายรูป รถจักรยาน รู้จักการอดออม โดยทรงฝากเงินในธนาคาร และเรียนรู้การคำนวณดอกเบี้ย รู้จักการลงทุนและการสร้างรายได้ โดยทรงซื้อเมล็ดพันธุ์ผักมาปลูกแล้วเก็บไปขาย รู้จักการให้ ทรงได้ตั้ง “กระป๋องคนจน” ซึ่งทรงสละเงิน ๑๐% จากกิจกรรมที่มีกำไร สำหรับนำไปมอบให้โรงเรียนตาบอด เด็กกำพร้า หรือทำกิจกรรมเพื่อคนยากจน ศาสตร์พระราชา มีความสำคัญยิ่งในการสร้างความมั่นคงของชีวิต สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ลดปัญหาปากท้อง หนี้สินที่เรียกว่า “ชักหน้าไม่ถึงหลัง” และป้องกันปัญหาสังคมได้ตั้งแต่ในระดับครัวเรือนมีโครงการตัวอย่างที่สมควรสนับสนุนและนำเสนอขึ้นชม คือ โครงการ “ออมวันละน้อยตามรอยสมเด็จพระพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง” ของโรงเรียนอนุบาลอุดรดิตถ์ มีการสอนให้เด็กนักเรียนเป็น “นักธุรกิจตัวน้อย” โดยนำสินค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ ของเล่น อาหาร จากกิจกรรมนอกเวลาเรียน มาซื้อ-ขายใน “ตลาดนัดร้อยร้าน” ที่ทางโรงเรียนจัดเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักการเป็นทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ได้รับประสบการณ์จริงจากการประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพสุจริต รู้เทคนิคการขาย การเรียกลูกค้าและเห็นคุณค่าของเงิน รู้จักการออม การบริหารการเงิน จัดทำบัญชี มีการเก็บเงินบางส่วนไว้เป็นทุนการศึกษาและซื้ออุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ที่สำคัญคือ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เป็นการสานต่อ “ศาสตร์พระราชา” ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนของชาติได้มีทักษะทางธุรกิจ ตั้งแต่ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง และรู้คุณค่าของเงิน การบริหารการเงิน รวมทั้งการออมด้วย โตขึ้นเราจะได้พึ่งพาตนเองได้ มีความเข้มแข็งตั้งแต่ในระดับฐานราก</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๒	<p>แผนและยุทธศาสตร์</p> <p>ต้องมีการจัดทำแผนอย่างมียุทธศาสตร์และสอดคล้องกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม เช่น การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ฝนแล้งจะต้องแก้ทั้งระบบ แก้ทั้งวงจร สิ่งแรกคือ “ต้นทาง” การแก้ไขการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าอนุรักษ์ ในส่วนที่ผิดกฎหมายที่จะต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม บางส่วนจะต้องนำมาจัดสรรเป็นที่ดินทำกินในส่วนที่เป็นป่าเสื่อมโทรมไปแล้วให้กับเกษตรกร แต่ไม่ให้เป็นเจ้าของ ให้เป็นที่ทำกินเท่านั้นสำหรับผู้มีรายได้น้อย ให้ใช้ประโยชน์จากป่าและอนุรักษ์ป่าและปลูกป่าไปด้วย ป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจ สิ่งที ๒ “กลางทาง” คือ การบริหารจัดการลุ่มน้ำทั่วประเทศ ๒๕ ลุ่มน้ำ ทั้งหมด ทั้งในระบบชลประทานรอบระบบชลประทาน แม่น้ำ ลำคลองสาขา รวมทั้งการขุดลอกคูคลอง การกำจัดผักตบชวา เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายหน้าดิน ใช้ “หญ้าแฝก” ปลูกแฝก อนุรักษ์ธรรมดาก็ช่วยได้ในที่ไม่ใช่ลาดชันมาก ๆ ปลูกหญ้าไว้ อย่างน้อยหญ้าก็คลุมดินพืชอื่นที่คลุมดินก็มีมากมาย ดัง “ศาสตร์พระราชา” ที่ได้พระราชทานไว้ สิ่งที ๓ คือ “ปลายทาง” ประเด็นสำคัญ คือ ต้องจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรกรรม เพื่ออุปโภคบริโภค ป้องกันภัยแล้ง ต้องทำทั้งแก้มลิง ขนมวลกรก ให้กระจายทั่วทุกพื้นที่</p>	ทุกสำนัก/กอง

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง